

บทคัดย่อ

ปภิกษะความรู้เกี่ยวกับการเมืองจีน

วิภาวรรณ สุนทรจามร*

ท่ามกลางกระแสการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ปรากฏข้อมูลว่าไทยยังต้องเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกเพื่อนบ้านให้ลึกซึ้งจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างประเทศจีน เนื่องจากไทยและจีนในช่วงสงครามเย็น ที่ผ่านมา (ค.ศ.1947-1991) สำหรับสังคมไทยแล้ว ความรู้ความเข้าใจต่อประเทศจีนยังเป็นไปในวงจำกัด เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินขึ้นในแผ่นดินจีน โดยที่จีนได้พลิกโฉมระบบการเมืองการปกครองใหม่ภายใต้แนวนโยบายการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ภาพของคอมมิวนิสต์จีนในสายตาชาวไทยจึงดูลึกลับ ห่างเหินยากที่จะเข้าใจ

ในปีค.ศ.1949 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมาเจ๋อตงได้ประกาศหลักการพื้นฐานของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่เป็นอิสระหลังจากนั้นจีนได้ก้าวผ่านระยะเวลา 10 ปี แห่งการสร้างชาติ (ค.ศ.1956-1966) ตามแนวทางการปฏิวัติสังคมนิยมแบบลัทธิคอมมิวนิสต์และหลังจากนั้นอีก 10 ปีต่อมาช่วงระหว่างปีค.ศ. 1966-1976 จีนดำเนินนโยบายปิดประเทศด้วยสาเหตุความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ “การปฏิวัติวัฒนธรรม” จนกระทั่งถึงต้นทศวรรษที่ 1970 จีนได้เริ่มแสดงบทบาทในเวทีโลกอีกวาระหนึ่ง โดยดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศโลกที่สาม และประกาศคัดค้านลัทธิการล่าอาณานิคมของประเทศจักรวรรดินิยมเมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษ1990 หลังจากแนวนโยบายการปฏิรูปและเปิดเสรีของเติ้งเสี่ยวผิง ส่งผลให้สังคมจีนมีการพัฒนาและก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในระดับต้นๆของโลกและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประชาคมอาเซียน

ด้วยเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ลักษณะและรูปแบบการปกครอง เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญๆ ตลอดจนแนวนโยบายทางการเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ตลอดช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อสังคมจีนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการประมวลความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ จัดทำเป็นคู่มือความรู้เฉพาะทาง เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลากรหรือผู้สนใจ ได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือสืบค้นด้านจีนศึกษาของไทยต่อไป

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย